

# Động thổ, khởi công 3 dự án lớn; thông xe kỹ thuật dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Greenworks Việt Nam.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh - nhà đầu tư hạ tầng KCN Hải Long.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh - nhà đầu tư hạ tầng KCN Hải Long.



Các đồng chí lãnh đạo cắt băng thông xe kỹ thuật dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa.

Sáng ngày 15/2, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư tổ chức lễ động thổ, khởi công 3 dự án lớn: khu công nghiệp (KCN) Hải Long; dự án nhà máy sản xuất phụ kiện gia đình, phòng tắm, đèn chiếu sáng và đồ nội, ngoại thất; dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam.

Các đồng chí: Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tới dự và chúc mừng.

\* Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hải Long, huyện Tiên Hải (nằm trong Khu kinh tế Thái Bình) có quy mô 296,97ha trên địa bàn các xã Đông Trà, Đông Long, Đông Xuyên, tổng vốn đầu tư gần 2.220 tỷ đồng. Nhà đầu tư cam kết sẽ quy hoạch xây dựng hạ tầng hiện đại, đồng bộ, trở thành KCN xanh, thu hút các dự án thu cấp có quy mô lớn, tỷ suất đầu tư cao, công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường và bảo vệ môi trường.

Tại lễ động thổ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh - nhà đầu tư hạ tầng KCN Hải Long.

Để dự án sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả tài nguyên đất đai, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Tiên Hải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân vùng dự án để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư và các nhà thầu trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và an toàn tài sản, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. Trước mắt, Ban

Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết nhanh chóng các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục khác có liên quan...

Đối với nhà đầu tư hạ tầng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh, chính quyền địa phương, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng; chú trọng bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của công trường đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Có kế hoạch nhất quán, hợp lý trong việc bố trí bộ máy, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm đưa dự án vào hoạt động hiệu quả, đặc biệt là cần có cơ chế phù hợp để thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước về đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại KCN.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, các đơn vị liên quan của tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến quy hoạch dự án; trong đó, phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư hạ tầng đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường để

dự án được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất.

\* Công ty TNHH Công nghiệp Be Bright tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất phụ kiện gia đình, phòng tắm, đèn chiếu sáng trong nhà, ngoài trời và đồ nội, ngoại thất tại KCN Tiên Hải.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư gần 75 triệu USD. Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 217.945m<sup>2</sup>. Công suất thiết kế: đèn chiếu sáng và linh phụ kiện 900.000 sản phẩm/năm, tương đương 18.000 tấn/năm; đồ gia dụng, trang trí trong và ngoài nhà, nội thất phòng tắm 741.000 sản phẩm/năm, tương đương 7.410 tấn/năm; gương từ gương tắm, chao đèn thủy tinh: 118.000 sản phẩm/năm, tương đương 590 tấn/năm; đồ gia dụng (giường, tủ, bàn ghế) bằng kim loại, da, gỗ: 200.000 sản phẩm/năm, tương đương 7.500 tấn/năm. Theo kế hoạch, dự án đi vào hoạt động tháng 3/2024, giai đoạn II tháng 1/2025 và tháng 5/2025 đối với giai đoạn III. Dự án có doanh thu khoảng 2.101 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng 128 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 2.500 lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà đầu tư cho biết, sau khi khảo sát 15 KCN trên địa bàn cả nước, doanh nghiệp đã quyết định đầu tư tại KCN Tiên Hải bởi đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình, chân thành, chu đáo của lãnh đạo tỉnh cũng như

nhận thấy tiềm năng, lợi thế của Thái Bình. Đồng thời, cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công dự án với tinh thần khẩn trương. Trong quá trình thi công sẽ tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông. Đại diện nhà đầu tư mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện Tiên Hải để dự án bảo đảm tiến độ theo đúng theo kế hoạch đã đề ra.

\* Công ty TNHH Greenworks Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái.

Dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam có quy mô sử dụng đất 20ha, tổng vốn đầu tư 4.600 tỷ đồng. Dự án chuyên sản xuất, lắp ráp thiết bị làm vườn và linh phụ kiện từ nhựa, kim loại. Nhà máy có tổng công suất thiết kế, chế tạo, lắp ráp giai đoạn I trên 104 triệu sản phẩm/năm. Theo nội dung đề xuất dự án của Công ty TNHH Greenworks Việt Nam, dự án có doanh thu khoảng 6.900 tỷ đồng/năm.

Tại lễ khởi công, đại diện nhà đầu tư trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tỉnh Thái Bình để nhà đầu tư thực hiện thuận lợi nhất các thủ tục, đồng thời cam kết triển khai dự án theo đúng quy định, kế hoạch và những nội dung đã ký kết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Sáng ngày 15/2, UBND tỉnh tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa. Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư 679 tỷ đồng từ tháng 5/2022. Phạm vi dự án từ Km0+554 (giao với quốc lộ 39 tại nút giao Ngoại Tinh thuộc thị trấn Diêm Điền) đến Km7+400 tiếp nối với dự án quốc lộ 37 đoạn qua thành phố Hải Phòng với

chiều dài đoạn tuyến 6,85km (gồm cả phần cầu); tuyến kết nối từ điểm cuối tuyến chính đến đường huyện 17B (Km7+400 - Km9+600) thuộc huyện Vĩnh Bảo có chiều dài 2,2km. Về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng gồm hai làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80km/giờ, riêng đoạn kết nối cầu sông Hóa với quốc lộ 37 (địa phận thành phố Hải Phòng) quy mô đường cấp IV đồng bằng.

Dự án được Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục cho triển khai từ tháng 6/2021. Sau hơn 17 tháng thi công, với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư ngành giao thông vận tải và nhà thầu thi công, đến nay công trình đã hoàn thành bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối theo yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành, địa phương, nhà thầu thi công và đội ngũ cán bộ, công nhân viên, những người trực tiếp tham gia xây dựng công trình đã khắc phục khó khăn, thi công hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ kết nối các tuyến đường cao tốc và các tuyến quốc lộ, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao năng lực vận tải, tạo ra các không gian phát triển công nghiệp, đô thị và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng kết nối, phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Để phát huy hiệu quả của công trình khi đưa vào sử dụng, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải sớm hoàn thiện các thủ tục còn lại của công trình theo quy định, tổ chức bàn giao công trình vào khai thác sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và các ban, bộ, ngành trung ương đã tạo điều kiện đầu tư, giúp đỡ tỉnh Thái Bình xây dựng các công trình hạ tầng giao thông. Đồng chí mong muốn tỉnh Thái Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để triển khai xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch phát triển giao thông đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tốc độ cao và bền vững.

NHÓM PHÓNG VIÊN

## HƠN 16.000 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở trên 4.000 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 10.800 căn nhà; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 194 tỷ đồng với 2.600 cơ sở giáo dục.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11 đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình để bảo đảm chính sách tín dụng an toàn, hiệu quả.

Trên cơ sở tổng hợp nội dung, vay vốn các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 và rà soát kế hoạch năm 2023 của các địa

phương, nguồn vốn cho vay các chính sách tín dụng theo kế hoạch năm 2023 được giải ngân tối đa là khoảng 22.300 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH tiếp tục chức triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch dự nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 và chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các địa phương có trách nhiệm gắn việc thực hiện Nghị quyết số 11 với các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của từng lĩnh vực, cơ sở để đưa chính sách đi vào thực tiễn. Các cơ quan truyền thông phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến nội dung, ý nghĩa của chính sách bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

## TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

và kỹ năng xử lý tình huống trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực đầu tư công xây dựng và thực hiện xác minh tài sản kê khai thu nhập. Trong thời gian tới, UBKT các cấp tích cực tham mưu cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng đối với lĩnh vực này. Sau hội nghị tập huấn của tỉnh, UBKT cấp huyện tham mưu cấp ủy

tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực tế địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát. Tăng cường trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa UBKT các cấp, nhất là trong việc tháo gỡ những bất cập chưa thống nhất trong các văn bản. UBKT cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện quy chế phối hợp để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát.

## KIỂM TRA DỰ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

6 tháng so với sản xuất nước mắm theo phương pháp truyền thống, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ quy trình công nghệ mới này. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý dự án, phối hợp kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm nội dung, tiến độ, mục tiêu của dự án theo đúng thuyết minh được phê duyệt. Dự án thành công là tiền đề để nhân rộng ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, gìn giữ và phát huy một trong những sản phẩm mang nét đặc trưng của tỉnh.